

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 7/8, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo công tác cán bộ về việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh, phân công phụ trách Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tại kỳ họp HĐND tỉnh ngày 30/7/2018, đồng chí Nguyễn Hồng Diên,

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Căn cứ quy định thi hành Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên được chỉ định tham gia Đảng đoàn HĐND tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng chí Đặng Trọng Thăng được chỉ định tham gia Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh đồng thời được phân công phụ trách Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kéo dài thời

gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đối với ông Phạm Quang Đức tới khi đủ tuổi nghỉ hưu; bổ sung, kiện toàn chức danh khuyết thiếu đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho chủ trương thực hiện một số chức danh khuyết thiếu.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo chương trình hành động của các ứng cử viên các chức danh Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các chức danh trên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xem xét về công tác cán bộ, đặc biệt là những trường hợp khuyết thiếu, những trường hợp cần có

sự điều chỉnh để phục vụ công tác nhân sự.

Tại kỳ họp thứ 57, ngày 7/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Chỉ định đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Chỉ định đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Phân công đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

sáp nhập sẽ khắc phục những hạn chế trên đồng thời tinh giản đầu mối tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm y tế nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, viên chức trong việc đổi mới hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và các nghị quyết của Chính phủ. Dự kiến, trung tâm y tế mới sau sáp nhập sẽ có 1 giám đốc, không quá 3 phó giám đốc; có 3 phòng, 5 khoa thuộc trung tâm; thực hiện 15 nhiệm vụ, quyền hạn...
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi,

giới trong hoạch định chính sách và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để địa phương có căn cứ thực hiện; hỗ trợ địa phương mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BDG cho cán bộ cấp huyện phụ trách công tác BDG và VSTBCPN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với hoạt động BDG và VSTBCPN.

Theo kế hoạch, khóa tập huấn diễn ra trong hai ngày 7 - 8/8. Các đại biểu dự tập huấn được truyền đạt 3 chuyên đề chính: hướng dẫn triển khai thực địa phương, luận chuyên cần bộ khó thực hiện; cơ cấu số lượng, chất lượng không đồng đều giữa các địa phương... Việc

vực chính trị; tổng quan kết quả triển khai công tác BDG và VSTBCPN và thảo luận về những tồn tại, vướng mắc trong triển khai công tác này ở các bộ, ngành, địa phương.

Thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Thái Bình
Sáng ngày 7/8, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Làng trẻ em SOS Thái Bình hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng trên 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, tập thể cán bộ, các mẹ, các dì trong Làng trẻ em SOS Thái Bình luôn quan tâm, suy nghĩ mọi nguồn lực chăm lo cho các cháu để các cháu luôn nỗ lực chăm lo cho các cháu; các tổ chức xã hội, nhà

4. Tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

5. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Trường, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

6. Điều động đồng chí Khiếu Ngọc Sáng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

7. Điều động đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

THU THỦY

khó khăn sau sáp nhập và giải pháp để trung tâm hoạt động hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế bổ sung, làm rõ một số ý kiến của các ngành, địa phương như sự phối hợp giữa Sở Y tế và các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát lại cho đúng các quy định của pháp luật; bổ sung phần quản lý tài sản trước khi bàn giao bảo đảm rõ ràng, đúng quy định; có phương án luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, khắc phục tồn tại. Sở Y tế cần gửi dự thảo đề án sau khi đã bổ sung để các sở, ngành, các huyện, thành phố tham gia ý kiến, bảo đảm để án ban hành chất lượng, hiệu quả.

hào tâm trong và ngoài tỉnh thường xuyên quan tâm đến trẻ em trong Làng thông qua việc thăm hỏi, động viên, tặng quà các cháu nhân dịp lễ, tết, ngày Quốc tế thiếu nhi.

Sau khi thăm hỏi sức khỏe, tình hình học tập, ăn ở, đồng viên các cháu và tặng phần quà trị giá 10 triệu đồng, đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mong muốn các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời cán bộ, các mẹ, các dì trong Làng. Đồng thời, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tập thể cán bộ Làng trẻ em SOS Thái Bình luôn quan tâm, suy nghĩ mọi nguồn lực chăm lo cho các cháu để các cháu vươn lên trở thành người có ích cho xã hội.

tất cả các khâu như: đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển, xác nhận thí sinh nhập học lên hệ thống bảo đảm công khai, minh bạch, giảm đến mức thấp nhất số thí sinh ảo... Bên cạnh đó, hoạt động của hai nhóm xét tuyển chung thu hút nhiều thành viên (53 trường phía Bắc và 86 trường phía Nam) đã phát huy tác dụng trong việc triển khai quy trình tuyển sinh thuận lợi.

Một số quy định mới như cách làm tròn điểm và khoảng cách

u tiên giữa các đối tượng, khi được sự đồng thuận từ các trường, không còn thí sinh bị thiệt khi làm tròn điểm hoặc

sự lệch điểm lớn giữa các khu vực ưu tiên như năm 2017. Vì vậy, dù thời gian xét tuyển trong

thời gian ngắn nhưng tỷ lệ trúng tuyển ngay trong đợt 1 cao, ít trường phải xét tuyển bổ sung.

Hiện nay, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục đại học (không chạy theo số lượng). Vì vậy, để triển khai công tác xét tuyển các đợt bổ sung được tốt hơn, các trường cần tiếp tục quán triệt thực hiện đúng các quy định hiện hành về công tác xét tuyển. Trong đó cần lưu ý sau mỗi đợt tuyển sinh và trước ngày 1/9 và ngày 1/11, các trường cần cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển, xác nhận nhập học lên hệ thống nghiệp vụ tuyển sinh của Bộ GD và ĐT nhằm tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh của các trường...

Thứ tư, ngày 8 tháng 8 năm 2018

SƠ KẾT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

126 giấy mời, tổ chức làm việc với 63 doanh nghiệp; qua đó đã thu được 1.058 tỷ đồng tiền nợ thuế của 26 doanh nghiệp. Ngoài việc thu hồi tiền thuế nợ đọng, công tác phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh còn có tác động cảnh báo, răn đe, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp cố tình nợ thuế sau đó bỏ địa chỉ kinh doanh để trốn tránh nợ thuế. Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ hơn những khó khăn đồng thời đề xuất những kiến nghị để công tác phối hợp thu nợ của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh đánh giá cao sự phối hợp tích cực giữa Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh trong công tác thu nợ các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Đề nâng cao hiệu quả công tác thu nợ các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, đồng chí yêu cầu thời gian tới Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh tiếp tục phối hợp và duy trì hoạt động thường xuyên; thực hiện phân loại các doanh nghiệp để áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp; thường xuyên thông báo, gặp mặt, liên lạc với những doanh nghiệp nợ thuế bỏ địa chỉ kinh doanh; chú trọng tuyên truyền cả về bề rộng và chiều sâu, thực hiện công khai các doanh nghiệp nợ thuế bỏ địa chỉ kinh doanh trên Báo Thái Bình và Đài PTTH tỉnh; áp dụng một số biện pháp mạnh trên cơ sở các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm công bằng giữa những người nộp thuế.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

Trong hai ngày 7 - 8/8, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 245 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 295.000 cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh về dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân, có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức hội và giai cấp nông dân trong tỉnh; thể hiện ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, thực hiện hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần "Đân chủ - đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển", tại Đại hội lần này, các đại biểu thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, trên cơ sở đó Đại hội quyết định đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2023 để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong ngày 7/8, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội Nông dân tỉnh; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018, trình tại Đại hội. Đại hội đã chia tờ thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Các đại biểu đề nghị thời gian tới Hội Nông dân tỉnh và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống; tích cực vận động và tạo điều kiện cho nông dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018, nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh...; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.

Ngày 8/8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiếp tục chương trình làm việc và thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

NGUYỄN HÌNH - TIẾN DAT

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

đến các lĩnh vực của đời sống. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các đại biểu cử tri kiến nghị tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người trồng lúa, hỗ trợ xi măng cho các xã làm đường giao thông nội đồng. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, các đại biểu cử tri kiến nghị tỉnh, huyện có giải pháp hữu hiệu xử lý dứt điểm việc đốt rác thải ở một số địa phương gây ô nhiễm không khí và xử lý một số doanh nghiệp, trang trại xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Về giao thông, các đại biểu cử tri kiến nghị có giải pháp ngăn chặn tình trạng xe quá tải trốn trạm cân tải trọng xe tại xã Vũ Quý đi vào các đường liên xã gây hư hỏng đường; đường 457 nên làm vỉa hè hai bên vì dân đã hiến đất và đẩy nhanh tiến độ làm đường 457. Về công tác an ninh trật tự, ngành chức năng cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng trộm cắp trong nhân dân, xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, răn đe các đối tượng có nguy cơ cao. Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị tỉnh, huyện cần có cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để xã Vũ Quý đạt tiêu chí của thị trấn; xem xét đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng; làm tốt công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật; sớm hỗ trợ tiền cho các hộ nông dân bị ảnh hưởng bởi bệnh lùn sọc đen năm 2017; chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của một số cán bộ, bác sĩ...

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu kiến nghị của các đại biểu cử tri, tổng hợp gửi các ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình kỳ họp tới của HĐND tỉnh, HĐND huyện.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm an toàn Bay Trung đoàn Không quân 921, sinh năm 1972, quê xã Thái Giang, huyện Thái Thụy hy sinh. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân giữ vị cầm on tới lãnh đạo và nhân dân Thái Bình đã động viên, thăm hỏi, giúp đỡ Quân chủng và gia đình tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa đồng chí Phạm Giang Nam về nơi yên nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những mất mát

của Quân chủng Phòng không - Không quân và gia đình hai phi công đã hy sinh trong vụ tai nạn máy bay Su-22 vừa qua. Về phía UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác hậu phương quân đội, tiếp tục tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình, giúp đỡ chi Phạm Giang Nam vượt qua đau thương đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho vợ đồng chí Phạm Giang Nam ổn định công việc.

Sáng ngày 7/8, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những mất mát

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

VSTBCPN trong từng lĩnh vực, ngành, vùng để có những tiến bộ tích cực, đóng góp vào kết quả thực hiện chương của quốc gia. Tuy nhiên, công tác BDG và VSTBCPN còn một số hạn chế: việc thực hiện luật pháp, chính sách về BDG vẫn còn chậm; nhận thức về BDG của một bộ phận cấp ủy, chính quyền chưa cao; việc thực hiện lồng ghép vấn đề BDG trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật chưa được thực hiện đúng và đầy đủ; công tác phối hợp liên ngành trong triển khai chính sách, pháp luật về BDG mặc dù đã được quan tâm song chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Vì

vậy, công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ làm công tác BDG cần phải được đẩy mạnh.

Phát biểu tại khóa tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác BDG và VSTBCPN của tỉnh. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác BDG và VSTBCPN, đồng chí đề nghị Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn bộ chỉ tiêu về lồng ghép

Tạo thuận lợi cho cả thí sinh và các trường

(nhandan.com.vn) Ngày 6/8, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên đã hoàn tất công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Kết quả xét tuyển cho thấy công tác tuyển sinh khá thuận lợi, nhiều trường tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong đợt 1.

Điểm không cao nhưng có sự phân hóa tốt

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), năm 2018 có hơn 688.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với hơn 2,7 triệu nguyện vọng vào các trường. Cả nước có 353 mã đơn vị tuyển sinh (trường, phân hiệu, cơ sở), trong đó có 325 mã tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia; 28 mã tuyển sinh theo phương thức khác, không sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Các đơn vị tuyển sinh hơn 455.000 chỉ tiêu, trong đó có hơn 344.000 chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia. Kết thúc đợt 1 xét tuyển có 172 đơn vị có kết quả xét tuyển đạt từ 100% chỉ tiêu trở lên (chiếm 52,92% tổng số mã đơn vị xét tuyển); 54 mã đơn vị xét tuyển đạt từ 70% đến dưới 100%; 20 mã đơn vị đạt từ 50% đến dưới 70%; 79 mã đơn vị đạt dưới 50% chỉ tiêu.

Đánh giá chung của các đơn vị xét tuyển đợt 1 cho thấy công tác tuyển sinh khá thuận lợi, không có vướng mắc lớn. Do điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của thí sinh giảm khá

nhieu so với năm 2017 cho nên phần lớn điểm chuẩn của các trường đều giảm đáng kể. Theo PGS, TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, điểm chuẩn trúng tuyển của Trường từ 20,5 đến 24,5 điểm tùy theo khối ngành đào tạo, giảm bình quân khoảng 3 điểm so với năm 2017. Đề thi năm nay khó, điểm của thí sinh giảm nhưng có sự phân hóa rõ ràng là điều kiện thuận lợi để xét tuyển. Mặt khác, việc thay đổi cách làm tròn điểm tạo thuận lợi để các trường ít phải sử dụng đến tiêu chí phụ trong quá trình xét tuyển. Trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển đủ chỉ tiêu ngay trong đợt 1.

Bảo đảm quyền lợi thí sinh
Mặc dù công tác xét tuyển đợt 1 khá suôn sẻ nhưng theo Bộ GD và ĐT công tác xét tuyển vẫn gặp một số khó khăn nhất định do một số nguyên nhân khách quan. Trong đó, một phần do kết quả điểm phúc khảo các bài thi, môn thi năm 2018 có kết quả thay đổi lớn, các sở GD và ĐT công bố chậm nên nhiều thí sinh phản ánh gặp khó khăn trong việc điều chỉnh nguyện

vọng. Bộ GD và ĐT đã phải rà soát trên cơ sở dữ liệu, chỉ đạo các sở GD và ĐT khẩn trương xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa của thí sinh.

Đáng chú ý, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 xảy ra sai phạm ở một số địa phương dẫn đến lo ngại về kết quả chính xác cuối cùng của điểm thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, phần lớn các trường đại học đều khẳng định sẽ thực hiện nghiêm các quy định, bảo đảm tối đa quyền lợi của thí sinh. Theo TS Trương Tiến Tùng, Giám đốc Viện Đại học Mở Hà Nội, quá trình xét tuyển vẫn nhận những thí sinh đủ tất cả các địa phương để bảo đảm quyền lợi cho các em. Tuy nhiên, khi có kết quả cuối cùng sau khi rà soát, bảo đảm trung thực, chuẩn xác nhất sẽ sử dụng để làm căn cứ tuyển sinh. Các trường là đơn vị thừa hưởng kết quả kỳ thi THPT quốc gia, kết quả càng chuẩn xác, càng giúp các trường có nguồn tuyển sinh đủ chất, thuận lợi trong đào tạo sau này. GS, TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, tất cả các trường đại học cần bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.

Hiện nay kết quả như thế nào thì thừa nhận như vậy để xét các sở GD và ĐT ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh. Sau khi hậu kiểm có kết quả chuẩn xác nhất thì thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Phó Vụ trưởng Giáo dục đại học (Bộ GD và ĐT) Trần Anh Tuấn cho biết, nếu tiếp tục phát hiện có sai phạm trong quá trình rà soát điểm thi THPT quốc gia, Bộ GD và ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, trong đó có Bộ Công an để xử lý nghiêm minh đúng quy định, đồng thời và bảo đảm tối đa quyền lợi của thí sinh theo đúng quy định. Trong tuyển sinh năm 2018, phổ điểm thi có thấp hơn so với năm 2017 nhưng thực tế công tác tuyển sinh năm 2018 cho thấy các trường đại học vẫn duy trì được ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào. Công tác xét tuyển năm 2018 bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh và quyền tự chủ cũng như trách nhiệm giải trình của các trường. Các trường đã minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin tuyển sinh để thí sinh, xã hội giám sát. Việc áp dụng công nghệ thông tin triệt để hơn trong